



## มารู้จัก

# “คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

### กันเถอะ!!!

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินมานั้น ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี จึงได้จัดทำคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน **“ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”** ขึ้นมา โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ([www.fap.or.th](http://www.fap.or.th)) เพื่อช่วยให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการทำ ความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินแต่ละฉบับได้ง่ายขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหาในคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วยสรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คำนิยาม คำศัพท์ และคำอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่สำคัญรวมไปถึงอธิบายหลักการบัญชีอย่างง่าย พร้อมการยกตัวอย่างประกอบ

สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีทุกท่านศึกษาและติดตามคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีสามารถนำไปปฏิบัติงานทางบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

โดย : ฝ่ายต่างประเทศ

**NEW**  
**อบรมทำความเข้าใจ**

สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีการจัดอบรมทำความเข้าใจคู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นำเสนอโดยวิทยากรจากคณะกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี ซึ่งเป็นผู้จัดทำคู่มืออธิบายมาตรฐานฯ แต่ละฉบับที่มีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานด้านบัญชี และตรวจสอบบัญชี โดยจะจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ สามารถติดตามกำหนดการอบรมได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีฯ



## เกร็ดภาษาอังกฤษ

### British English กับ American English ต่างกันยังไง ?? (ตอน...การสะกดคำที่ต่างกัน)

ในตอนนี้จะขอแสดงให้เห็นความแตกต่างของการออกเสียงแบบ British English (BrE) กับ American English (AmE) ยกตัวอย่างเช่น คำศัพท์ที่มีตัวอักษร ดังต่อไปนี้ ...

1. -a- กรณี BrE ออกเสียง “อา” แต่ AmE จะออกเสียง “เอ” เช่น dance ดานส์ (BrE) หรือ แคนส์ (AmE) แปลว่า เต้นรำ
2. -ue-, -ew- กรณี BrE ออกเสียง “อิว” แต่ AmE จะออกเสียง “อู” เช่น new นิว (BrE) หรือนู (AmE) แปลว่า ใหม่
3. r อยู่หน้าพยัญชนะหรืออยู่ท้ายคำ สำหรับ BrE จะไม่ออกเสียง “r” แต่ AmE จะออกเสียง “r” เช่น far ฟา (BrE) หรือ ฟาร์ (AmE) แปลว่า ไกล
4. t หรือ tt อยู่ระหว่างสระหรืออยู่หน้า l หรือ r สำหรับ BrE จะออกเสียง “ท” แต่ AmE จะออกเสียง “ด” เช่น bottle บอทเทิล (BrE) หรือ บอทเดิล (AmE) แปลว่า ขวด ...เป็นต้นค่ะ

